

ธรรมศาสตร์ลำปาง เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 "ยูงทองเกมส์" ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ซึ่งจัดพิธีเปิด – ปิด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 "ยูงทองเกมส์" โดยได้รับเกียรติจาก นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน ซึ่งกระผม ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และนักศึกษาให้การต้อนรับ

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีส่วนราชการต่างๆ ในนามสถาบันการศึกษา ในจังหวัดลำปาง หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 19 ใช้ชื่อว่า "ยูงทองเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายสถาบันต่างๆ ในจังหวัดลำปาง ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมและเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 7 สถาบัน ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3) มหาวิทยาลัยเนชั่น 4) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง 5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 6) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง และ 7) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันประกวดดาวเดือน การประกวดดาวเทียม เดือนเทียม เป็นต้น สำหรับกิจกรรมในวันปิด – เปิด การแข่งขัน มีการมอบรางวัลและส่งมอบธงกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป



